



## ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน

.....

ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประกาศ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัคร  
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน  
เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันฯ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการทดสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ  
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดตามเอกสาร  
แนบท้ายประกาศ ๒

๓. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาค ก  
ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม  
๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ <http://www.iccs.ac.th> หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือ <https://iccs.thaijobjob.com>  
และวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง

๔. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ  
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

๔.๑ ให้ผู้สมัครนำใบสมัครของตนเองซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ <https://iccs.thaijobjob.com> มาในวันสอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้  
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  
หากไม่มีบัตรซึ่งแสดงเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ



๔.๒ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะภาคใด หรือทุกภาคก็ได้

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครตั้งนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่นั้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกข้อใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน